

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA  
**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

V/v tham gia ý kiến về hồ sơ đề nghị phê duyệt khoản viện trợ thực hiện dự án “Tăng cường năng lực hành động cho phụ nữ dân tộc thiểu số trong quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông tại huyện Quan Hóa”.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.

Nhận được Văn bản số 138/SKHĐT-ĐTDN ngày 08/01/2025 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham vấn ý kiến về hồ sơ đề nghị phê duyệt khoản viện trợ thực hiện dự án “Tăng cường năng lực hành động cho phụ nữ dân tộc thiểu số trong quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông tại huyện Quan Hóa” do Văn phòng đại diện tại Việt Nam của Tổ chức GRET tài trợ. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, ý kiến tham gia của Chi cục Kiểm lâm tại Văn bản số 76 /CCKL-SDPTR ngày 16/01/2025, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông tại Văn bản số 17/BTPL-TTBT ngày 16/01/2025, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

- Vùng đệm của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông nằm trên địa bàn 2 huyện miền núi của tỉnh, bao gồm: huyện Quan Hóa và huyện Bá Thước, là nơi sinh sống của đa số người dân tộc Thái và Mường; thu nhập và đời sống của Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Văn phòng đại diện tại Việt Nam của Tổ chức GRET tài trợ Dự án nhằm mục tiêu góp phần cải thiện công tác bảo tồn tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông; nâng cao thu nhập của phụ nữ dân tộc thiểu số và tăng cường sự tham gia, ảnh hưởng của phụ nữ trong quá trình ra quyết định có liên quan đến bảo tồn và biến đổi khí hậu là cần thiết và ý nghĩa.

- Đối việc tiếp nhận, sử dụng vốn viện trợ của Tổ chức nước ngoài phục vụ cho phát triển an sinh xã hội, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ ý kiến tham gia của các ngành liên quan và pháp luật đầu tư để tổng hợp, báo cáo tiếp nhận theo quy định.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.

**GIÁM ĐỐC**

**Cao Văn Cường**